



สำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว	
เลขที่	๒๖/๖
วันที่รับ	- 1 เม.ย. 2563
เวลา	12.00
ลงชื่อ	ผู้รับ

โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว

# ด่วนที่สุด

ที่ สก ๐๐๒๑ (กองปภจ)/ว ๑๕๓/๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง/ผู้อำนวยการท้องถิ่น

## ข้อความ

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๑ (๔๖/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ในช่วงวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๖๓ ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้อำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง/ผู้อำนวยการท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝน และข่าวสารจากทางราชการ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย (พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง) ที่จะเกิดขึ้น โดยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น หากมีข้อบ่งชี้จะเกิดสาธารณภัย (พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง) ให้รับแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

๒. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ สภาพอากาศ และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล สาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากต้องการข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์เพิ่มเติมให้สอบถามไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๔๕ ๔๑๑๔

๓. กรณีมี...